



Gastroenterology

Specialty Medicine with Commitment, Care and Compassion

Hướng dẫn Bệnh nhân dùng Thuốc Chống đông Máu

Nếu quý vị đang sử dụng thuốc chống đông máu (một loại thuốc giúp ngăn chặn đau tim, đột quỵ, huyết khối hoặc hẹp mạch máu), thì quý vị sẽ được yêu cầu ngừng dùng thuốc đó trong một khoảng thời gian ngắn trước khi tiến hành thủ thuật. Vui lòng thông báo cho bác sĩ kê toa biết rằng quý vị cần phải ngừng dùng thuốc đó trước khi tiến hành thủ thuật. Sau khi thủ thuật của quý vị kết thúc, Bác sĩ chuyên khoa dạ dày-ruột sẽ có các hướng dẫn cho quý vị về việc bắt đầu dùng lại thuốc đó. Lý do ngừng dùng các loại thuốc này trước khi tiến hành thủ thuật là để giảm rủi ro chảy máu liên quan đến các sinh thiết được thực hiện trong khi tiến hành thủ thuật của quý vị.

****Nếu đang dùng ASPIRIN, quý vị NÊN TIẾP TỤC dùng thuốc này này trừ khi có hướng dẫn của bác sĩ****

Dưới đây là danh sách các loại thuốc chống đông máu:

THUỐC CHỐNG KẾT TỤ TIỂU CẦU:

PLAVIX (clopidogrel): Không dùng thuốc này 5 ngày trước khi tiến hành thủ thuật.

BRILINTA (ticagrelor): Không dùng thuốc này 5 ngày trước khi tiến hành thủ thuật.

EFFIENT (prasugrel): Không dùng thuốc này 7 ngày trước khi tiến hành thủ thuật.

AGGRENOX (dipyridamole-aspirin): Không dùng thuốc này 3 ngày trước khi tiến hành thủ thuật.

LOVENOX (enoxaparin sodium): Quý vị có thể dùng liều thông thường vào buổi sáng của ngày TRƯỚC ngày tiến hành thủ thuật. Nếu quý vị dùng liều buổi tối, vui lòng liên lạc với bác sĩ kê toa để được hướng dẫn thêm.

THUỐC CHỐNG HUYẾT KHỐI:

COUMADIN/WARFARIN: Không dùng thuốc này 5 ngày trước khi tiến hành thủ thuật.

PRADAXA (dabigatran): Không dùng thuốc này 2 ngày trước khi tiến hành thủ thuật.

XARELTO (rivaroxaban): Không dùng thuốc này 2 ngày trước khi tiến hành thủ thuật.

ELIQUIS (apixaban): Không dùng thuốc này 2 ngày trước khi tiến hành thủ thuật.

**** Gọi cho bác sĩ kê toa nếu quý vị mắc bệnh thận mãn tính để thảo luận xem có cần ngừng dùng thuốc Pradaxa, Xarelto hoặc Eliquis trong thời gian dài hơn 2 ngày trước khi tiến hành thủ thuật hay không ****

Vui lòng gọi cho văn phòng của chúng tôi nếu:

- Quý vị không thấy loại thuốc mà quý vị đang dùng trong danh sách này.
- Quý vị quên ngừng dùng thuốc này trong khoảng thời gian phù hợp.
- Quý vị có thắc mắc hoặc quan ngại.